

ที่ สธ ๐๕๐๖.๐๒/ว ๓๔๕๐



กรมการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก
กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๒๕
กรกฎาคม ๒๕๖๐

เรื่อง การจัดงานวันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติและพระบิดาแห่งการแพทย์แผนไทย ประจำปี ๒๕๖๐

เรียน ขานแพทช์สาธิตสุขภาพจังหวัดทุกจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การถวายพระราชสมัญญา “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนไทย” จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่ คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ เห็นชอบการถวายพระราชสมัญญา “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนไทย” แต่ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า และ กำหนดให้วันที่ ๒๙ ตุลาคม ของทุกปี เป็น “วันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ” ในปี ๒๕๕๙ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ร่วมกับวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร จัดงาน สัปดาห์วันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติและพระบิดาแห่งการแพทย์แผนไทย ระหว่างวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๙ - ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงานในวันดังกล่าว ซึ่งกรมการแพทย์แผนไทยฯ เห็นว่าเป็นกิจกรรมสำคัญในการสืบสาน อนุรักษ์ และใช้ประโยชน์จากภูมิปัญญา การแพทย์แผนไทย เป็นการเฉลิมพระเกียรติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้า เจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ทั้งนี้ ได้มีการหารือแนวทางการดำเนินงานจากการประชุมติดตามผลการ ดำเนินงานการพัฒนาาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) สาขาการแพทย์แผนไทยฯ ครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร โดยมีข้อสรุปและข้อเสนอแนะแนวทางการ ดำเนินการดังนี้

๑. จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิง พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

๒. ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ให้บริการแก่ประชาชน

๓. เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้แก่ประชาชน

๔. เขต/จังหวัด พิจารณาจัดกิจกรรมตามความเหมาะสม ในระหว่างวันที่ ๒๖ - ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐

ในการนี้ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จึงขอความร่วมมือหน่วยงาน ของท่านจัดงานวันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติและพระบิดาแห่งการแพทย์แผนไทย ประจำปี ๒๕๖๐ ตามแนวทางดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จะสนับสนุนพระบรม สาธิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ในการจัดงานตามความเหมาะสมต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ

กองคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยฯ

โทร. ๐ ๒๑๔๙ ๕๖๐๗

โทรสาร ๐ ๒๕๙๑ ๑๐๙๕

(นายสุเทพ ชีวสีปานนท์)
อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี

เรื่อง การถวายพระราชสมัญญา “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนไทย”
แต่ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า
และกำหนดให้ วันที่ ๒๙ ตุลาคม ของทุกปี เป็น
“วันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ”

พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า มีพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้า
ล้นกระหม่อม แก่ปวงชนชาวไทยนานัปการ พระราชกรณียกิจที่สำคัญยิ่งประการหนึ่ง คือการรวบรวม
องค์ความรู้ ด้านการแพทย์แผนไทยมาเผยแพร่ในวงกว้าง ทำให้ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
เป็นรากฐานของชาติไทย และตามหลักฐานจารึกแผ่นศิลาว่าด้วยการปฏิสังขรณ์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
ราชวรมหาวิหาร ครึ่งรัชกาลที่ ๓ จ.ศ. ๑๑๙๓ ตรงกับวันที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๓๗๔ พระบาทสมเด็จพระ
พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า เสด็จพระราชดำเนินมาทรงถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดพระเชตุพน
วิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร และได้ทอดพระเนตรเห็นพระอุโบสถ พระวิหาร พระระเบียง กุฏิ
เสนาสนะต่าง ๆ ซ้ำรูดปรักหักพังมาก จึงมีพระราชศรัทธาจะปฏิสังขรณ์และขยายพื้นที่ให้มากกว่าเดิม
และมีพระบรมราชโองการให้รื้อพระอุโบสถเดิม และก่อเสนาสนะสงฆ์ต่าง ๆ มีการจารึกตำราการแพทย์แผนไทย
ติดประดับไว้ตามศาลาราย เช่น แผนผิวดาษ ผียอดเดี่ยว แผนชัลลูกะ แผนลำบองราหู แผนกุมาร
และแม่ซื้อ อีกทั้ง มีการจัดสร้างรูปฤกษ์ติดตน ตั้งไว้ศาลาละ ๔ - ๕ รูป รวม ๑๖ หลัง และยังจารึก
ตำรายาต่าง ๆ ติดประดับไว้ในศาลา ทั้ง ๑๖ หลัง ซึ่งองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม
แห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ได้ประกาศรับรองให้ศิลาจารึกวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร
เป็นมรดกความทรงจำแห่งโลก เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๔ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่ทำให้
การแพทย์แผนไทยมีความเจริญ รุ่งเรือง เกิดคุณูปการแก่ประชาชนในวงกว้าง ด้วยสำนึกในพระมหา
กรุณาธิคุณและเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและแสดงถึงความกตัญญูกตเวที กระทรวงสาธารณสุข
จึงเห็นสมควรถวายพระราชสมัญญา “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนไทย” แต่ พระบาทสมเด็จพระ
พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า และกำหนดให้วันที่ ๒๙ ตุลาคม ของทุกปี เป็น
“วันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ”

บัดนี้ คณะรัฐมนตรีได้ลงมติเมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ เห็นชอบการถวายพระราชสมัญญา
“พระบิดาแห่งการแพทย์แผนไทย” แต่ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า
และการกำหนดให้วันที่ ๒๙ ตุลาคม ของทุกปี เป็น “วันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ”
ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

นายกรัฐมนตรี